

XS.com Thiết Lập Tiêu Chuẩn Mới Với Chương Trình VIP Độc Quyền Dành Cho Các Nhà Giao Dịch

VIETNAM, January 24, 2025

/EINPresswire.com/ -- XS.com , nhà cung cấp dịch vụ Tài chính và Công nghệ Tài chính đa tài sản toàn cầu từng đoạt nhiều giải thưởng, tự hào thông báo ra mắt Chương trình khách hàng VIP độc quyền (XS VIP), được thiết kế để trao thưởng và trao quyền cho các nhà giao dịch trung thành và tích cực nhất của mình bằng những đặc quyền và lợi ích vô song.

Chương trình XS VIP là một cột mốc quan trọng trong cam kết của XS.com trong việc cung cấp giá trị đặc biệt cho khách hàng. Bằng cách cung cấp cho các nhà giao dịch chương trình khách hàng thân thiết theo từng cấp độ với các lợi ích độc quyền tương đương, XS.com đảm bảo rằng khách hàng của mình không chỉ nhận được các điều kiện giao dịch vượt trội mà còn nhận được các trải nghiệm được cá nhân hóa và theo yêu cầu, thiết lập các tiêu chuẩn mới trong ngành.



Phát biểu về buổi ra mắt, Mohamad Ibrahim, Tổng giám đốc điều hành của XS.com , cho biết:

“Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Chương trình VIP XS đến những khách hàng trung thành của mình. Sáng kiến này không chỉ là một chương trình cho khách hàng thân thiết—mà là cách chúng tôi đảm bảo rằng những nhà giao dịch tận tụy nhất của chúng tôi cảm thấy được trân trọng và được hỗ trợ trong mọi bước đi. Từ các điều kiện giao dịch được cải tiến đến các ưu đãi đặc quyền cho đời sống và các buổi tư vấn cá nhân, Chương trình VIP XS thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến trải nghiệm giao dịch đẳng cấp thế giới.”

Chương trình có năm cấp độ thành viên, từ 3 sao đến 7 sao, với tiêu chuẩn dựa trên tiền gửi trọn

đời và khối lượng giao dịch hàng quý.

Các lợi ích bao gồm hỗ trợ khách hàng ưu tiên, phân tích giao dịch bằng AI tiên tiến, phân tích giao dịch, quản lý tài khoản chuyên dụng, tài liệu giáo dục độc quyền và nhiều hơn nữa.

Các thành viên hàng đầu cũng được hưởng dịch vụ nghiên cứu chuyên biệt, điều kiện giao dịch tiên tiến và những trải nghiệm duy nhất trong đời như các chuyến đi hàng năm và các cuộc họp riêng với ban quản lý cấp cao của XS.com .

Thông báo này phản ánh những nỗ lực liên tục của XS.com trong việc đổi mới và nâng cao tiêu chuẩn trong dịch vụ tài chính. Bằng cách giới thiệu Chương trình VIP của XS, Công ty củng cố danh tiếng của mình như một Công ty dẫn đầu thị trường, cung cấp cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới quyền truy cập sâu vào tính thanh khoản của tổ chức, công nghệ tiên tiến và hỗ trợ vô song.

Là một phần trong sứ mệnh trao quyền cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên toàn cầu, XS.com đang định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành đối tác đáng tin cậy trong việc điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính. Với việc ra mắt Chương trình VIP XS, XS.com tiếp tục thiết lập các chuẩn mực cho sự xuất sắc trong lĩnh vực Công nghệ Tài chính và Dịch vụ tài chính.

Tổng Quan Về XS.com

Tập đoàn XS (hoạt động dưới tên thương hiệu "XS" hoặc "XS.com") là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, cung cấp cơ hội tiếp cận với một loạt các sản phẩm tài chính.

Được thành lập tại Úc vào năm 2010, XS.com đã phát triển thành một nhà lãnh đạo thị trường toàn cầu trong ngành công nghệ tài chính, dịch vụ tài chính và giao dịch trực tuyến, với giấy phép pháp lý ở nhiều khu vực và văn phòng trên khắp thế giới.

XS.com cung cấp cho các nhà giao dịch, nhà đầu tư tổ chức và các nhà môi giới trên toàn thế giới tiếp cận vào tính thanh khoản cao và công nghệ giao dịch tiên tiến, kết hợp với trải nghiệm người dùng hiệu quả, quản lý quan hệ khách hàng chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc.

Cảnh Báo Rủi Ro: Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch dựa trên đòn bẩy và có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan.

XS Editorial Team

XS Group

media.comments@xs.com

Visit us on social media:

[Facebook](#)

X
LinkedIn
Instagram
YouTube
TikTok
Other

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/777890866>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2025 Newsmatics Inc. All Right Reserved.